

Rừng ngập mặn - lá chắn thiên tai

Thái Bình là tỉnh ven biển thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ, nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là bão biển, triều cường, xâm nhập mặn. Với gần 4.300ha, rừng ngập mặn (RNM) không chỉ như một "vành đai xanh" che chắn, bảo vệ hơn 50km bờ biển mà còn có vai trò quan trọng đối với cuộc sống của hàng nghìn người dân.

KỶ 1: "VÀNH ĐAI XANH" CHỐNG THIÊN TAI



Trồng rừng ngập mặn tại xã Thụy Xuân (Thái Thụy).

Phát triển kinh tế hướng biển là 1 trong 5 trọng tâm Thái Bình đang tập trung thực hiện, tạo bước đột phá tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Cùng với chủ trương này, tỉnh xác định để phát triển kinh tế biển hiệu quả, bền vững, bên cạnh việc xây dựng các công trình để biến thị trường thành "vành đai xanh" - đó chính là rừng ngập mặn.

Phát triển kinh tế biển bền vững

Phát triển kinh tế biển bền vững gắn với bảo vệ

môi trường (BVMT) là một trong những nội dung chính trong chương trình hành động phát triển kinh tế biển của tỉnh. Những năm qua, Thái Bình luôn kiên trì mục tiêu thu hút đầu tư có chọn lọc, sẵn sàng từ chối các dự án lớn nhưng không bảo đảm yếu tố bền vững, xâm hại môi trường. Tỉnh luôn xác định phát triển kinh tế biển phải trên cơ sở tài nguyên biển được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, bền vững theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội,

bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị của hệ sinh thái biển nên việc bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn được đặc biệt chú trọng. Ngày 28/10/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1486/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu đặt ra là khai thác tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí trong việc kết nối kinh tế, thương mại, dịch vụ với

các địa bàn lân cận để xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình trở thành khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, mở rộng không gian phát triển hướng ra biển Đông gắn với BVMT. Hiện Thái Bình đang tập trung hoàn thành các công trình có ý nghĩa tác động mạnh, tạo sự hấp dẫn trong thu hút đầu tư vào Khu kinh tế như: tuyến đường đối ngoại kết nối khu vực, tuyến đường bộ ven biển, quốc lộ 37, nâng cấp cảng Diêm Điền, cảng trung chuyển xa bờ và các khu logistics phục vụ cảng; thu hút đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Thái Thượng, cồn Đen, cồn Vàng, Đổng Châu theo hướng đồng bộ gắn với BVMT, chống biến đổi khí hậu (BĐKH). Ông Bùi Quang Lự, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Thái Bình luôn xác định an toàn để biển gắn liền với an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi sinh, môi trường. Do vậy, công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng đê luôn được quan tâm đúng mức. Tỉnh đã tranh thủ nguồn vốn trung ương, vốn chương trình phòng, chống thiên tai, ngân sách để đầu tư xây dựng, kiên cố hóa hệ thống đê biển, kè biển, các khu trú, tránh bão cho tàu thuyền...

Phù kín "vành đai xanh"

RNM của Thái Bình được chia thành 2 vùng chính là rừng trồng ven biển tại huyện Thái Thụy và huyện Tiên Hải với hệ động thực vật phong phú. Nhận thức được tầm quan trọng của RNM trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm thực hiện, đạt được những kết quả quan trọng. Hệ thống rừng ven biển của tỉnh đã khẳng định được vai trò to lớn trong việc phòng hộ, chắn sóng bảo vệ đê biển, tạo sinh kế và tăng thu nhập cho người dân. Diện tích rừng và chất lượng rừng ngày càng được cải thiện. Tình trạng phá rừng hầu như không xảy ra, tình trạng lấn chiếm đất rừng trái phép để nuôi trồng thủy sản từng bước được kiểm soát. Nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò của rừng ven biển cũng như trách nhiệm đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được nâng lên rõ rệt. Nếu như năm 2015, Thái Bình có trên 3.700ha RNM thì đến nay diện tích này đã tăng lên gần 4.300ha, trồng mới trên 550ha tại 10 xã ven biển. Ông Đinh Hải Lự, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình cho biết: Với diện tích RNM đã trồng, chúng tôi chú trọng khoanh vùng, bảo vệ, tạo nên mạng lưới bảo vệ RNM chuyên biệt. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền để nhân dân cùng chung tay góp sức bảo vệ, phát triển rừng. Từ năm 1990 đến nay, RNM được trồng thông qua các chương trình, dự án như chương trình 327; chương trình 661 - 5 triệu ha rừng; dự án PAM 5325; dự án phục hồi và phát triển bền vững hệ

Ông Trần Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Hải



Nhận thức được tầm quan trọng của RNM trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, những năm gần đây, huyện Tiên Hải đã tiếp thu và triển khai hiệu quả nhiều dự án trồng rừng, mỗi năm toàn huyện trồng được trên 100ha; công tác quản lý và bảo vệ rừng được chú trọng, người dân đã có ý thức bảo vệ, trồng và phát triển rừng. Nằm trong Khu kinh tế Thái Bình, huyện Tiên Hải xác định đây là điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế ven biển kết hợp với phát triển du lịch sinh thái RNM của địa phương.

Trung tá Vương Văn Trọng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Lán (Tiên Hải)



Công tác bảo vệ và chăm sóc RNM là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh. Vì vậy, những năm qua, Đồn Biên phòng Cửa Lán đã phối hợp với chính quyền địa phương trồng mới hàng nghìn cây chắn sóng ven biển huyện Tiên Hải. Đồng thời, xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an huyện và các xã cùng các tổ bảo vệ rừng tăng cường tuần tra, kiểm soát định kỳ, đột xuất, ngăn chặn không để các đối tượng lợi dụng ra vào chặt phá rừng và các trường hợp cải tạo đầm vùng vi phạm về quản lý rừng.

Ông Nguyễn Trọng Phà, Tổ trưởng Tổ hợp tác xã Thụy Xuân (Thái Thụy)



Thụy Xuân là 1 trong 4 xã được lựa chọn tham gia dự án phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái RNM tỉnh Thái Bình do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ. Để dự án được triển khai hiệu quả, chúng tôi đã đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của rừng, công tác bảo vệ tài nguyên rừng thông qua nhiều hình thức; tổ chức các lớp tập huấn về quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu... Nhờ đó, nhận thức của người dân trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng được nâng lên. Tầng độ che phủ rừng không chỉ giúp ứng phó với biến đổi khí hậu mà còn làm phong phú sinh vật vùng ngập mặn, tạo sinh kế cho người dân.

sinh thái RNM ven biển do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ (quy mô trồng mới và trồng bổ sung 160ha); dự án phục hồi và phát triển RNM ven biển nhằm ứng phó với BĐKH và nước biển dâng (quy mô trồng mới và trồng bổ sung 468ha); dự án giảm sóng ổn định bãi và trồng RNM bảo vệ đê biển 5 và 6 (quy mô trồng mới và trồng bổ sung 146,1ha). Ông Nguyễn Dương Luận, Chủ tịch UBND xã Thụy Hải (Thái Thụy) chia sẻ: RNM không chỉ có tác

dụng chắn sóng biển, bão gió, chống xói mòn, sạt lở, bảo vệ đê biển mà còn bảo vệ sản xuất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Thông qua các dự án trồng rừng, người dân đã được tuyên truyền, từ đó nâng cao nhận thức về vai trò và tác dụng của rừng phòng hộ ven biển. Ông Lưu Tiến Đạt, điều phối viên Ban Quản lý dự án phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái RNM tỉnh Thái Bình tại Việt Nam cho biết: Thái Bình đang triển

khai hiệu quả dự án phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái RNM do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ tại 4 xã: Thụy Xuân, Thụy Hải (Thái Thụy), Đổng Hoàng, Đổng Long (Tiên Hải). Đến nay, diện tích rừng trồng mới, trồng bổ sung, công tác chăm sóc, quản lý rừng bảo đảm tiến độ đề ra. Kiểm tra, toàn bộ diện tích trồng mới cây phát triển tốt, đạt yêu cầu.

(còn nữa)
NHÓM PHÒNG VIÊN

Người tiêu dùng vẫn phải mua thịt lợn giá cao



Ảnh minh họa

Từ đầu năm đến nay, giá thịt lợn hơi trên địa bàn tỉnh luôn duy trì ở mức 85.000 - 86.000 đồng/kg, có thời điểm cán mốc 90.000 đồng/kg nên thịt lợn thành phẩm cũng luôn ở mức cao. Từ ngày 1/4/2020, giá thịt lợn hơi được điều chỉnh giảm xuống 70.000 đồng/kg theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, do vậy giá thịt lợn hơi trong tỉnh cũng giảm từ 3.000 - 8.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giá thịt lợn đến tay người tiêu dùng vẫn chưa được điều chỉnh.

Theo khảo sát thực tế tại một số chợ dân sinh, siêu thị và các quầy thịt tự phát trên địa bàn tỉnh, giá thịt lợn hơi và thịt lợn thành phẩm có sự chênh lệch khá lớn. Bà Nguyễn Thị Sửu, tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Nang (xã Đình Phùng, huyện Kiến Xương) cho biết: Mặc dù nghe thông tin giá thịt lợn hơi được điều chỉnh xuống 70.000 đồng/kg nhưng hôm nay giá lợn

hơi do thương lái mang đến vẫn ở mức 83.000 đồng/kg, chỉ giảm 3.000 đồng/kg so với những ngày trước khi mà lợn hơi có giá 86.000 đồng/kg. Chính vì vậy mà thịt lợn thành phẩm chúng tôi vẫn duy trì giá bán từ 130.000 - 150.000 đồng/kg đối với từng loại thịt.

Tương tự như vậy, tại nhiều chợ dân sinh và quầy thịt tự phát ở tuyến huyện như chợ Nê (thị trấn Kiến Xương), chợ Đác (xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương), người bán thịt lợn đều phân bua rằng giá thịt lợn thành phẩm chưa giảm là do họ vẫn phải mua thịt lợn hơi với giá cao từ 80.000 - 83.000 đồng/kg và phải chịu chi phí vận chuyển do mua lợn từ tỉnh ngoài về. Bà Nguyễn Thị Mai, thôn Đổng Văn (xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương) cho biết: Từ khi bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra đã khiến hầu hết số lượng lợn nuôi trong các hộ dân bị chết và phải tiêu hủy. Số lượng lợn còn lại

chủ yếu nuôi tại các trang trại, gia trại có quy mô lớn, tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ như chúng tôi không thể mua được nên hàng ngày phải mua lợn hơi từ các xe lấy hàng bên chợ đầu mối ở tỉnh Nam Định mang về. Vì vậy, ngoài mua lợn hơi với giá 82.000 đồng/kg thì chúng tôi phải chịu thêm cước vận chuyển 1.000 đồng/kg, như hôm nay phải trả thêm 150.000 đồng cho một con lợn có trọng lượng 1,5 tạ.

Khảo sát thêm một số nơi, đa số tiểu thương vẫn phải mua thịt lợn hơi với giá trên 80.000 đồng/kg, rất ít tiểu thương mua được giá thấp hơn 80.000 đồng/kg và nếu mua được cũng chỉ thấp hơn từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Bà Nguyễn Thị Thơm, tiểu thương tại chợ Thanh Tân (xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương) cho biết: Do có người quen trong xã chăn nuôi lợn nên tôi mua được với giá 78.000 đồng/kg lợn hơi, giảm được

8.000 đồng/kg so với trước chứ chưa thực sự giảm xuống 70.000 đồng/kg như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Khi được hỏi vì sao giá thịt lợn hơi đã giảm nhưng giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng vẫn giữ nguyên, đa số các tiểu thương đều cho rằng thịt lợn hơi giảm chưa đáng kể trong khi họ không mua được giá gốc, phải thông qua nhiều khâu trung gian nên phát sinh thêm chi phí. Tại hệ thống siêu thị và cửa hàng thực phẩm sạch trên địa bàn thành phố Thái Bình, giá thịt lợn đến tay người tiêu dùng cũng chưa có sự điều chỉnh. Nếu ở các chợ dân sinh, thịt nạc thân có giá 160.000 đồng/kg, thịt nạc vai và ba chỉ ngon có giá 150.000 đồng/kg, các loại thịt còn lại có giá từ 130.000 - 140.000 đồng/kg thì tại hệ thống siêu thị VinMart+, tùy từng loại thịt có giá từ 150.000 - 180.000 đồng/kg.

Trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đa số người dân phải dừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh để thực hiện cách ly xã hội, vì vậy nguồn thu nhập giảm mà giá thực phẩm thì ngược lại tăng lên khiến cho đời sống kinh tế của người dân gặp nhiều khó khăn. Chị Vũ Ngọc Hà, tổ 31, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) cho biết: Khi biết thông tin giá thịt lợn hơi điều chỉnh giảm xuống 70.000 đồng/kg từ ngày 1/4 nên chúng tôi hy vọng thịt lợn tới tay người tiêu dùng cũng giảm nhưng những ngày qua giá vẫn giữ nguyên. Thắc mắc thì người bán nói rằng vẫn phải lấy hàng với giá cao, vì vậy chưa thể giảm giá ngay được. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục có biện pháp bình ổn giá thịt lợn để chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng.

MINH QUÂN

Những năm qua, hệ thống chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh đã được các địa phương quan tâm đầu tư nâng cấp, phát triển, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Cùng với đó, công tác vệ sinh môi trường cũng được chú trọng, nhất là trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Khu vực trung tâm thành phố Thái Bình là nơi tập trung khá nhiều điểm chợ. Trong đó có những chợ có nhiều hộ kinh doanh các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau, củ, quả như chợ Đé Thám, chợ Quang Trung, chợ Bó Xuyên, chợ Hải sản, chợ Cầu Nê... Thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, những ngày gần đây, lượng người đến chợ giảm đáng kể. Là một trong những chợ quy mô lớn của thành phố, mỗi ngày chợ Đé Thám vẫn có nhiều lượt người đến mua bán thực phẩm, rau, củ, quả, hoa tươi các loại. Vì thế, lượng rác thải ra môi trường cũng khá nhiều, ước tính khoảng 500 - 700kg/ngày, nếu không được thu gom và xử lý kịp thời thì tình trạng ô nhiễm môi trường là không thể tránh khỏi. Mặc dù lượng người đến chợ những ngày gần đây có giảm song trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Quản lý chợ Đé Thám đã triển khai nhiều biện pháp hiệu quả nhằm làm tốt khâu vệ sinh môi trường. Ông Nguyễn Tuấn Phan, Trưởng ban Quản lý chợ Đé Thám cho biết: Ban Quản lý chợ luôn tuyên truyền bà con kinh doanh trong chợ cần giữ gìn vệ sinh môi trường chung; phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình thu gom rác thải, với cơ quan y tế phun thuốc tiêu độc, khử trùng theo đúng quy định.

Vệ sinh môi trường chợ phòng, chống dịch Covid-19

Rác thải hàng ngày được các hộ kinh doanh tự giác thu gom vào thùng rác cá nhân của mỗi gian hàng, cuối buổi sẽ đem đến tập kết đúng nơi quy định. Chị Nguyễn Thị Oanh, kinh doanh hàng thực phẩm tại chợ Đé Thám, chợ Quang Trung, chợ Bó Xuyên, chợ Hải sản, chợ Cầu Nê... Thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, những ngày gần đây, lượng người đến chợ giảm đáng kể. Là một trong những chợ quy mô lớn của thành phố, mỗi ngày chợ Đé Thám vẫn có nhiều lượt người đến mua bán thực phẩm, rau, củ, quả, hoa tươi các loại. Vì thế, lượng rác thải ra môi trường cũng khá nhiều, ước tính khoảng 500 - 700kg/ngày, nếu không được thu gom và xử lý kịp thời thì tình trạng ô nhiễm môi trường là không thể tránh khỏi. Mặc dù lượng người đến chợ những ngày gần đây có giảm song trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Quản lý chợ Đé Thám đã triển khai nhiều biện pháp hiệu quả nhằm làm tốt khâu vệ sinh môi trường. Ông Nguyễn Tuấn Phan, Trưởng ban Quản lý chợ Đé Thám cho biết: Ban Quản lý chợ luôn tuyên truyền bà con kinh doanh trong chợ cần giữ gìn vệ sinh môi trường chung; phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình thu gom rác thải, với cơ quan y tế phun thuốc tiêu độc, khử trùng theo đúng quy định.

Không chỉ chợ ở trung tâm thành phố mà các chợ vùng nông thôn cũng rất quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường. Chợ Sóc (xã Vũ Quý) là một trong những chợ nổi tiếng của huyện Kiến Xương với khuôn viên rộng 7.000m². Không chỉ là trung tâm kinh doanh, buôn bán của người dân địa phương mà còn phục vụ người dân các xã lân cận nên chợ luôn tập nập người mua, người bán. Vì vậy, công tác vệ sinh môi trường chợ luôn được chính quyền xã quan tâm, nhất là tại thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Chị Vũ Thị Nga, đội vệ sinh môi trường xã Vũ Quý cho biết: Đã trở thành nếp, ngày nào cũng vậy cứ vào lúc chiều muộn khi kết thúc phiên chợ là đội vệ sinh môi trường lại đi thu gom rác thải trong và ngoài chợ đưa đi xử lý đúng nơi quy định. Chị Nguyễn Thị Đào,

kinh doanh tại chợ Sóc chia sẻ: Chúng tôi thường xuyên được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đến tuyên truyền, nhắc nhở việc giữ vệ sinh môi trường trong chợ, không vứt rác bừa bãi, nhất là trong thời điểm có dịch Covid-19. Ý thức của các tiểu thương và người dân đi chợ ngày càng được nâng lên nên môi trường tại chợ luôn sạch sẽ.

Thời điểm này, công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang được các cấp, ngành trong tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ. Trong đó, công tác khử trùng tại những nơi tập trung đông người như trường học, chợ... được quan tâm và thực hiện. Tuy nhiên, tại các chợ, việc phun thuốc khử trùng chỉ hiệu quả khi các hộ kinh doanh phải có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường chung.

MINH NGUYỆT



Phun thuốc khử trùng tại chợ Đé Thám (thành phố Thái Bình).